



ประกาศอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ  
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.๒๕๖๖  
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตามประกาศอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย ณ วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖  
เรื่อง การคัดเลือกนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้า  
รับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ  
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และได้ดำเนินการรับสมัครคัดเลือก ในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว และได้ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะ  
ตำแหน่งของผู้สมัครแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิดังบัญชีละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ โดยให้ผู้เข้ารับ  
การคัดเลือกดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ ๓ พฤศจิกายน  
๒๕๖๖ ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ -  
๐๙.๐๐ น. และเข้ารับการคัดเลือกด้วยการสัมภาษณ์ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป

๒. หากปรากฏภายหลังว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครคัดเลือก  
จะถือว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ จะไม่พิจารณาบรรจุและแต่งตั้งผู้ขาดคุณสมบัติรายนั้น ๆ  
ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวจะมาเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้

ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายวิทยา ทศมี)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
กรรมการและเลขานุการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคายปฏิบัติหน้าที่แทน  
ประธานอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย

บัญชีรายชื่อนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  
ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย  
(แบบทำยประกาศอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖)

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย

ที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	สาขาวิชา	สังกัด
๑	๑	นายพรภูมินทร์ ประพฤติ	คอมพิวเตอร์	สพม.หนองคาย
๒	๒	นายณัฐพล โสขมภู	สังคมศึกษา	สพม.หนองคาย

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด และคะแนนการสอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน

ที่	องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด	ค่าคะแนน	กรอบการพิจารณา
๑	ประวัติส่วนตัวและ การศึกษา	๑๐ คะแนน	พิจารณาจากการตอบคำถามและเอกสารเกี่ยวกับ ประวัติส่วนตัวและประวัติการศึกษา
๒	บุคลิกลักษณะ ท่วงที วาจา	๑๐ คะแนน	พิจารณาจากการแต่งกาย กริยาท่าทาง การสื่อสาร
๓	วุฒิภาวะทางอารมณ์	๑๐ คะแนน	พิจารณาจากการตอบคำถามและการสื่อสาร
๔	การมีปฏิภาณไหวพริบ	๑๐ คะแนน	พิจารณาจากการประมวลการตอบคำถาม โดยมีหลักคิดและวิธีแก้ปัญหาในเชิงบวกและสามารถ อธิบายหลักคิดและวิธีแก้ปัญหานั้นให้เป็นที่ยอมรับได้
๕	ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เจตคติและอุดมการณ์	๑๐ คะแนน	พิจารณาจากแรงจูงใจ เจตคติ อุดมการณ์ที่มีต่อ วิชาชีพครู